

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการวิเคราะห์ชีวิต : บังอร ไชยเสนา

ความทุกข์ยาก

นางบังอร ไชยเสนา ปัจจุบันอายุ ๔๓ ปี เป็นคนไท้ มาจากอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จบการศึกษาเพียง ป.๖ ด้วยความยากจนจึงต้องเดินทางเข้าไปหางานทำในกรุงเทพฯ เพื่อทำงานรับจ้างด้วยค่าแรงวันละ ๑๐๐ บาท ส่งกลับบ้านหมด เหลือใช้เพียงวันละ ๑๐ บาท กักับการใช้ชีวิตในเมืองหลวงถึง ๕ ปีเต็ม จนกระทั่งได้พบกับสามีคือนายสันต์ จึงตัดสินใจกลับบ้านเกิดเมืองนอนกับภรรยาที่ว่าการใช้แรงงานนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย..การขาดโอกาสทางการศึกษาไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน จากนั้นก็ยึดอาชีพทำนาทำสวนโดยเช่าที่นาจำนวน ๑๐ ไร่ ทำนาบ้าง ทำไร่บ้างและรับจ้างทำงานทุกอย่างที่ได้เงิน ทำงานหนักกระทั่งถึงกับแท้งลูกไปถึง ๒ คน ถึงกระนั้นชีวิตอันแร้นแค้นของบังอรก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะต้นทุนการเกษตรสูงขณะที่ผลผลิตไม่ได้ราคา ในที่สุดก็ต้องเป็นหนี้ พื้นที่ทำกินที่เช่าเขาอยู่ก็กำลังจะถูกยกเลิกไม่ให้เช่าทำอีก จนต้องกราบวิงวอนเจ้าของที่ดินเพื่อขอให้ได้ทำกินต่อไป หากปีนี้ทำแล้วไม่มีค่าเช่าที่นา ก็จำยอมทำนาซดใช้ให้กับเจ้าของที่ดินฟรี ๆ ติดต่อกันจนครบ ๓ ปี

ความสำเร็จ (ข้อมูลจากวีดิทัศน์รายการ ฟ้าป้องดิน ตอน บังอร ไชยเสนา)

กลับจากกรุงเทพ แรก ๆ ทำงานรับจ้าง และนำเงินที่ได้มาจากกรุงเทพ ๒,๐๐๐ บาท มาลงทุนเลี้ยงกบในปีแรก มีเงินเพิ่มขึ้น ๒๐,๐๐๐ บาท และต่อมานำเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท มาทุ่มลงทุนเลี้ยงกบทั้งหมด ปรากฏว่ากบที่เลี้ยงไว้ตายหมด สามีจึงต้องกลับไปขายแรงงานที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่ง แต่มีแนวความคิดว่า “ทำอย่างไรก็ไม่พอย่อยพอกิน” มาวันหนึ่งดูรายการทีวีเห็นในหลวงรัชการที่ ๙ ทำเศรษฐกิจพอเพียง เลยคุยกับสามีว่าเรากลับบ้านไปทำคูสิ

ลองทำการเกษตรดู แรกๆ ปลูกพืชเชิงเดี่ยว พริกก็พริกหมดทั้งแปลง แต่ปัญหามีหลากหลาย เช่น การไม่มีเงินทุน การถูกกดราคาจากแม่ค้า เลยมาคิดใหม่ เห็นว่าทำการเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่น่าจะเป็นทางออกได้ จะต้องหาความรู้เพื่อทำตามแนวคิดของในหลวง จัดพื้นที่ วางแผน ผสมผสาน และได้ไปเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องเหล่านี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาบกเค้า อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร พร้อมนำมาปรับใช้กับพื้นที่ ๕ ไร่ของตนเองที่มีอยู่

กิจกรรมที่ทำคือ เลี้ยงกบเป็นหลัก (ขายลูกกบ ลูกอ๊อด) ปลูกพืชผักสวนครัวทุกตารางนิ้วของพื้นที่ที่วางซึ่งผักส่วนใหญ่เป็นผักที่เรากินทุกวันอยู่แล้วและเป็นที่ยอมรับของตลาด เลี้ยงปลาหมอ เลี้ยงไก่ดำภูพาน (เพาะลูกไก่ขาย) เลี้ยงเป็ด เลี้ยงห่าน (กำจัดหญ้าหรือวัชพืชในสวน และเฝ้าบ้านได้ด้วย) ปลูกพืชไล่แมลง เช่น ดาวเรือง เพราะขากถ้าไม้ทั้งเพาะเมล็ด ขำ กิ่งตอน ฯลฯ การทำแบบนี้บังอรบอกว่า “**พินได้เร็ว ยั่งยืน มั่นคง**”

รายได้หลังทำการเกษตรแบบผสมผสาน

ปีการผลิตที่ ๒๕๕๓/๒๕๕๔ มีรายได้ถึง ๗๐๐,๐๐๐ บาท

ปีการผลิตที่ ๒๕๕๕/๒๕๕๖ มีรายได้ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การแบ่งปันและเอื้อประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน

- เป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพ (ใครสนใจอบรมให้ ๖ วัน ฟรี กินอยู่เสร็จ)
- เป็นฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
- เป็นวิทยากรให้กับทุกหน่วยงาน/องค์กรที่ร้องขอ

เรียบเรียง ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐